

ข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวัน ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙  
โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม และ  
กระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน ฉบับดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๓ เรื่อง

- ฎีกาคดีอุ้มฆ่า “อัสรูไวลี” จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐไทยโพสต์ ข่าวสด
- ศาลจังหวัดมีนบุรี จากหนังสือพิมพ์ มติชน
- ยกฟ้อง “ไทยรัฐ” คดีหมิ่น ตีข่าว ตร. ถูกแจ้งข้อหา จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

Source : ไทยรัฐ

Date : 28 ก.ค. ๕๖๖๒

Page : 19

No :

● **ฎีกาคดีอุ้มฆ่า "อัลรูไวลี"** : วันที่ 27 ก.ค. เรือโทสมนึก เสียงก้อง โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เผยความคืบหน้าการยื่นฎีกาคดีอุ้มฆ่านาย โมฮัมเหม็ด อัลรูไวลี เมื่อวันที่ 26 ก.ค. ว่า พนักงานอัยการ ได้ยื่นฎีกาคดีที่พนักงานอัยการและนาง วัคคะห์ ซาเล็ม ฮาเหม็ด อัลรูไวลี เป็นโจทก์ร่วมฟ้อง พล.ต.ท.สมคิด บุญถนอม กับพวกรวม 5 คน ในความผิดฐานร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตาย ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และไตร่ตรองไว้ก่อน และปกปิดการกระทำความผิดอื่นของตนเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดอื่นที่ได้กระทำให้ คดีนี้ศาลอาญาได้พิพากษายกฟ้อง พล.ต.ท.สมคิดกับพวกรวม 5 คน และศาลอุทธรณ์พิพากษายืนยกฟ้องจำเลยทั้ง 5 คน จากนั้นอัยการสำนักงานคดีศาลสูงมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินคดีอาญาในชั้นฎีกาได้ตั้งคณะทำงานร่วมพิจารณาข้อเท็จจริงพยานหลักฐานโดยละเอียด เห็นว่าคดีมีเหตุอันควรที่จะฎีกา อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงได้มีคำสั่งให้ฎีกาตามความเห็นของคณะทำงาน โดยอัยการสูงสุดได้ลงลายมือชื่อรับรองฎีกาโจทก์ตามกฎหมายและได้ยื่นฎีกาต่อศาลเมื่อวันที่ 26 ก.ค.59.

Source :

มติชน

Date :

28 ก.ค. 2559

Page :

18

No:

59343397

# ศาลจังหวัดมินบุรี

## โลกสองวัย

บางกอกเกียน

bangkokian@matichon.co.th

นี่เองหน้รู้เรื่องศาลยุติธรรมใหม่ว่ามีศาลศาลยุติธรรม มี 3 ศาล คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา เป็นอันจบขั้นการพิจารณาอรรถคดีเพื่อความยุติธรรม

ส่วนเรื่องของคดี มี 2 คดีหลัก คือ คดีอาญา และคดีแพ่ง

ศาลชั้นต้นจึงมีศาลอาญา และศาลแพ่ง เมื่อขึ้นไปชั้นอุทธรณ์ มีศาลอุทธรณ์ภาค ทั้งคดีอาญาและคดีแพ่ง

ศาลฎีกามีศาลเดียว ทุกคดีจบในชั้นศาลฎีกา ดังกรณีผู้ต่อสู้คดีมักบอกว่าต้องสู้กันให้ถึงศาลฎีกา

นอกจากนั้นยังมีศาลชั้นต้นในชื่ออื่นที่พิจารณาคดีเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องๆ ไป

ศาลชั้นต้นมีศาลจังหวัดเป็นหลัก ทุกศาลชั้นต้นเรียกว่าศาลจังหวัดทั้งสิ้น

ในกรุงเทพมหานคร มีศาลจังหวัดสองสามแห่ง ตั้งแต่ศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลอาญารธนบุรี ศาลจังหวัดตลิ่งชัน ศาลจังหวัดพระโขนง ศาลจังหวัดมินบุรี

แต่ละศาลต่างพิจารณาคดีในเขตอำนาจของศาลนั้นเป็นหลัก ตั้งแต่ศาลในรอบเดือนหนึ่ง หรือปีหนึ่งจะมีคดีรวมแล้วไม่น้อยดังศาลจังหวัดมินบุรี ในรอบ 5 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2559 ปีนี้มีคดีเป็นคดีใหม่รวม 10,161 คดี เป็นความคดีแพ่ง 7,109 คดี คดีอาญา 3,052 คดี

ผู้เปิดเผยตัวเลขและแจ้งมาเพื่อทราบ คือ **นายปณชร์สมิ์ วราพงษ์พิศาล** ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมินบุรี แจ้งว่า

นับแต่ต้นปี 2559 ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม เพียง 5 เดือน ศาลจังหวัดมินบุรีได้รับคดีความฟ้องใหม่รวมทั้งสิ้น 10,161 คดี ขณะที่ศาลพิจารณาพิพากษาเสร็จสิ้นจำนวน 9,983 คดี มีคดีเก่าและใหม่ค้างทั้งสิ้น 8,204 คดี คิดเป็นร้อยละ 59.29 ของคดีความที่ค้างทั้งหมด

คดีแพ่งเกิดสูงสุด 3 อันดับ คือ คดีกู้ยืม/ค้ำประกัน คดีผิดสัญญาบัตรเครดิต และคดี

เช่าซื้อ

คดีอาญาเกิดสูงสุด 3 อันดับ คือ คดีความผิดพระราชบัญญัติการจราจรทางบก คดีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติด (เมทแอมเฟตามีน) และคดีความผิดพระราชบัญญัติการพนัน

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมินบุรีแจ้งว่า ศาลจังหวัดมินบุรีเป็นศาลชั้นต้นที่มีคดีความเกิดใหม่สูงสุดในประเทศ โดยปี 2558 มีคดีความเกิดใหม่กว่า 3 หมื่นคดี

นายปณชร์สมิ์บอกว่า ศาลจังหวัดมินบุรีได้ดำเนินการตามแนวนโยบายของประธานศาลฎีกา และสำนักงานศาลยุติธรรม โดยนาระบบ “การพิจารณาต่อเนื่อง” อันเป็นแนวนโยบายสำคัญของศาลยุติธรรมที่บริหารจัดการคดีความล่าช้าให้เสร็จสิ้นด้วยความรวดเร็ว ไม่ค้างพิจารณาเป็นเวลานานหลายปี เหมือนการพิจารณาคดีแบบเดิมมาปรับใช้ในศาลจังหวัดมินบุรี พร้อมนำ “ระบบไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท” มาเป็นแนวทางเลือกของคู่ความให้สามารถยุติคดีความได้อย่างรวดเร็ว

“เป็นการสร้างความพึงพอใจแก่คู่ความ และลดปัญหาการอุทธรณ์ฎีกา ค่าพิพากษาต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา อันเป็นการลดความล่าช้าในกระบวนการยุติธรรมได้ส่วนหนึ่ง” นายปณชร์สมิ์ชี้การที่ใช้กรณีนี้พิจารณา และแจ้งว่าที่ศาลจังหวัดมินบุรี ปี 2558 มีความแพ่งเข้าสู่การไกล่เกลี่ย 3,441 คดี สำเร็จ 3,039 คดี คิดเป็นร้อยละ 88.3 มีทุนทรัพย์ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 1,699,368,226 บาท มีคดีอาญาเข้าสู่การไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์ 1,654 คดี ไกล่เกลี่ยสมานฉันท์สำเร็จ 607 คดี คิดเป็นร้อยละ 36.69

นอกจากนั้นยังมีกรณีอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนร้องขอจัดการมรดกในวันเดียว การคัดเอกสาร ค้นหาสำนวนความไม่เกิน 30 นาที

ศาลจังหวัดมินบุรีมีพื้นที่ครอบคลุม 9 เขต คือ มินบุรี ทองจอก ลาดกระบัง คลองสามวา คันนายาว สายไหม สะพานสูง บางเขน (แขวงท่าแร้ง) และลาดพร้าว (แขวงจระเข้บัว)

พื้นที่ตรงนี้ ชาวเจ้า (ผู้เขียน) ยินดีเผยแพร่งานของทุกศาล โปรดส่งรายละเอียดมาเพื่อเผยแพร่ต่อครับ

**MIC****MATICHON**  
INFORMATION CENTER

Subject Heading :

Source: **ไทยรัฐ**

Date: 28 ก.ค. 2559 Page: 1, 13

No :

## ยกฟ้อง'ไทยรัฐ'คดีหมิ่น ศิขารตร.ถูกแจ้งข้อโกง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง นสพ.ไทยรัฐ กรณีเสนอข่าว สว.ตชด.งานเข้า ถูกนายดาบแจ้งจับข้อโกงกลั่นแกล้ง จนต้องปิดบริษัท ฉบับวันที่ 19 มิ.ย. ปี 55 1/3 ★ มีต่อหน้า 13

## ยกฟ้อง

☆ ต่อจากหน้า 1

ศาลอุทธรณ์พิเคราะห์แล้วเห็นว่า นสพ.ไทยรัฐได้เสนอข่าวตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นการแสดงความคิดเห็น หรือข้อความโดยสุจริตซิมด้วยความเป็นธรรมพิพากษายกฟ้องยืนตามศาลชั้นต้น

ที่ศาลอาญาวินิจฉัยวันที่ 27 ก.ค.ศาลอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในคดีที่ พ.ต.ท.พิทักษ์ วาฤทธิ สว.ตชด. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 18 ค่ายพระพุทธรูปค้ำฟ้า เป็นโจทก์ฟ้อง ด.ต.ศิลป์ชัย สว่างโรจน์นายก อบต.คลองขนก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง เป็นจำเลยที่ 1 บริษัท วิชรพล จำกัด จำเลยที่ 2 และนายสุนทร ทาชชัย จำเลยที่ 3 กับพวกรวม 5 คน ซึ่งศาลยกฟ้องจำเลยที่ 4 และถอนฟ้องจำเลยที่ 5 ไปแล้ว

กรณี นสพ.ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 19 มิ.ย.55 เสนอข่าว ด.ต.ศิลป์ชัยร้องเรียน พฤติกรรมของ พ.ต.ท.พิทักษ์ต่อผู้บังคับบัญชาว่าถูกกลั่นแกล้งรังแกจนต้องเปิดบริษัทศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุก ด.ต.ศิลป์ชัย 1 ปี ไม่รอกการลงโทษ และยกฟ้อง บ.วิชรพล จำเลยที่ 2 กับนายสุนทร จำเลยที่ 3 ต่อมาโจทก์ และจำเลยที่ 1 ยื่นอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิเคราะห์แล้วเห็นว่า นสพ.ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 19 มิ.ย.2555 นำข่าวที่ได้จากคำแถลงของจำเลยที่ 1 มาลงพิมพ์โดยมิได้ยืนยันข้อเท็จจริงว่าโจทก์มีพฤติกรรมตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใด เป็นการลงข่าวว่าจำเลยที่ 1 ซึ่งแจ้งกล่าวหาโจทก์ว่าอย่างไร และผู้บังคับบัญชาของโจทก์ได้รับเรื่องร้องเรียนไว้แล้วตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริง ส่วนตอนท้ายก็ระบุคำยืนยันของโจทก์ทำนองว่า ข้อร้องเรียนของจำเลยที่ 1 ไม่เป็นความจริง

ส่วนข่าวในฉบับวันที่ 21 มิ.ย.2555 ข้อความตอนต้นเป็นเรื่องที่รายงานให้ทราบว่า หลังจากจำเลยที่ 1 ร้องเรียนโจทก์แล้ว โจทก์ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีแก่ นสพ.ไทยรัฐและจำเลยที่ 1 ในข้อหาหมิ่นประมาทอันเป็นการเสนอข่าวในด้านของโจทก์ที่ใช้สิทธิตามกฎหมายดำเนินคดีแก่ นสพ.ไทยรัฐและจำเลยที่ 1 หาใช่เป็นการใส่ความโจทก์แต่อย่างใดและตรงหัวข้อข่าวที่ว่า สว.ตชด.งานเข้าถูกแจ้งคดีฉ้อโกงก็ได้เป็นการยืนยันว่าโจทก์เป็นคนฉ้อ โกง

ซึ่งโจทก์ก็เบิกความยอมรับว่าถูกแจ้งความดำเนินคดีฐานฉ้อ โกงจริงสำหรับข่าวในฉบับวันที่ 22 มิ.ย.2555 ก็เป็นการลงข่าวต่อเนื่องจากข่าวที่เคยเสนอไปก่อนหน้านี้นี้ โดยมีการรายงานข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงและเรื่องและผู้บังคับบัญชาของโจทก์มีคำสั่งย้ายโจทก์ไปช่วยราชการที่จังหวัดปทุมธานีเท่านั้น

เห็นว่า เป็นการเสนอข่าวตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริตซิมด้วยความเป็นธรรมตามวิสัยของ

ประชาชนย่อมกระทำการกระทำในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 จึงไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาด้วยเอกสารและฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลงข่าวใน นสพ.ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 21 และ 22 มิ.ย.2555 ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ไม่มีความผิดสำหรับการกระทำตามฟ้องทั้งสองวาระดังกล่าวและพิพากษายกฟ้องจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 มานั้น

ศาลอุทธรณ์เห็นฟ้องด้วยอุทธรณ์ของโจทก์ ฟังไม่ขึ้น ส่วนประเด็นอื่นๆโจทก์กลับไม่มีพยานหลักฐานมานำสืบให้รับฟังมั่นคงว่าจำเลยที่ 1 ได้กระทำความผิดตามฟ้อง ลำพังเพียงสำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริงที่จำเลยที่ 1 ร้องเรียนพฤติกรรมของโจทก์นั้นเป็นเพียงพยานบอกเล่ารับฟังไม่ได้ศาลเห็นว่าจำเลยที่ 1 ได้ร้องเรียนดังกล่าวเป็นการแสดงข้อความโดยสุจริตเพื่อความชอบธรรม ป้องกันหรือส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรมจึงไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทพิพากษายกฟ้อง ส่วนจำเลยที่ 2 กับ 3 พิพากษาเป็นไปตามศาลชั้นต้น (ยกฟ้อง)